

Số: 624 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2022

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh  
tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm  
kiếm cứu nạn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 trên địa bàn  
tỉnh Kiên Giang.**

Ngày 30/6/2022 tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tham dự hội nghị: cấp tỉnh có: Thường trực và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Cấp huyện gồm: Thường trực và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (theo Giấy mời số 528/GM-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Vắng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc các Sở: Công Thương; Xây dựng; Điện lực Kiên Giang; Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Đài Thông tin duyên hải KG .

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy tỉnh) trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Đài Khí tượng- Thủy văn Kiên Giang báo cáo tổng kết diễn biến khí tượng, thủy văn năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, nhận định tình hình thiên tai các tháng còn lại năm 2022 và nghe ý kiến thảo luận của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Nhìn chung, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt; các cấp, các ngành, các địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề ra. Mặc dù trong năm 2021, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với diễn biến dịch Covid-



19 phức tạp, song công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đã được các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thực hiện một cách chủ động, kịp thời và hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại, đồng thời sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng còn không ít tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: thiệt hại do thiên tai còn lớn, việc khắc phục hậu quả thiên tai còn chậm, thiếu nguồn lực, hiệu quả chưa cao; phòng chống thiên tai chưa được quan tâm đúng mức trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, địa phương; công tác xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa tính toán chi tiết, cụ thể và chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nên khi xảy ra tình huống dễ bị động trong xử lý.

Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống thiên tai. Theo dự báo, từ nay đến hết năm 2022 còn khoảng 12- 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó khoảng 4- 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Các cấp, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động, kịp thời, hiệu quả với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, ổn định đời sống cho người dân. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trong thời gian tới, đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức, nội dung, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn nhằm làm giảm thiểu những tác động tiêu cực của thiên tai.

3. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS các huyện, thành phố: khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát,

điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn một cách cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đầu tư nâng cao khả năng chống chịu của công trình kết cấu hạ tầng, nhất là các trọng điểm đô thị, hồ đập xung yếu nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ, khu tránh trú bão cho tàu thuyền, di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng thiên tai.

5. Đề nghị UBND huyện An Minh khẩn trương khắc phục, gia cố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng trên địa bàn xã Vân Khánh, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Trung ương đóng trên địa bàn, để huy động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí vốn cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch ngân sách hàng năm.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” gắn xây dựng cộng đồng an toàn với xây dựng nông thôn mới.

9. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão; kiểm tra, rà soát, sớm xử lý khắc phục các tuyến, công trình giao thông gây cản trở thoát lũ, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu vận tải khi xảy ra bão, lũ; dự trữ vật tư, phương tiện, lực lượng sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông ngay sau thiên tai.

10. Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát các quy hoạch có liên quan, nhất là quy hoạch tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng úng ngập tại các đô thị, đặc biệt là huyện đảo Phú Quốc; hướng dẫn việc xây dựng nhà an toàn phòng, chống thiên tai, phù hợp đặc thù từng khu vực.

11. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy tỉnh) tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là về cơ chế vận hành, chia sẻ thông tin, phân bổ nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực

hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đến các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TP tham dự;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng KT.
- Lưu: VT, tvhung.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Dương Thanh Nhã**

